

HUYỆN ỦY CẦN GIUỘC
BAN TUYÊN GIÁO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Cần Giuộc, ngày 10 tháng 9 năm 2021

*

Số 106-CV/BTGHU

V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày
sinh của Giáo sư Trần Văn Giàu

- Kính gửi:*
- Ủy ban nhân dân huyện,
 - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện,
 - Các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy,
 - Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy,
 - Các ban, ngành, đoàn thể huyện,
 - Phòng Văn hóa - Thông tin huyện,
 - Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh huyện,
 - Trang thông tin điện tử huyện và Huyện ủy.

Thực hiện công văn số 535-CV/BTGTU, ngày 07/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Giáo sư Trần Văn Giàu, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện nội dung sau:

1. Triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Giáo sư Trần Văn Giàu (11/9/1911-11/9/2021)

- *Nội dung tuyên truyền:*

+ Tri ân những cống hiến quan trọng của đồng chí Trần Văn Giàu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng đối với Đảng bộ, nhân dân tỉnh Long An.

+ Khẳng định tấm gương lãnh đạo tài năng, đức độ, bản lĩnh, trí tuệ của nhà cách mạng kiên trung, người thầy lỗi lạc, nhà trí thức lớn, uyên thâm - Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Anh hùng Lao động Trần Văn Giàu.

+ Tuyên truyền Lễ dâng hương kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Trần Văn Giàu do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức vào ngày 11/9/2021, tại Nhà thờ họ của Giáo sư Trần Văn Giàu (Di tích Khu lưu niệm Giáo sư Trần Văn Giàu), xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

- *Hình thức tuyên truyền:* Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, công thông tin điện tử của huyện, công thông tin điện tử Huyện ủy, trang thông tin điện tử của ban, ngành, đoàn thể và các hình thức tuyên truyền khác tùy theo tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

2. Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư Trần Văn Giàu (11/9/1911 - 11/9/2021)!

- Tiếp bước đồng chí Trần Văn Giàu, Đảng bộ và nhân dân Long An quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI !

Đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền trong đợt kỷ niệm này.

(Đính kèm: Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư Trần Văn Giàu (11/9/1911-11/9/2021))

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu BTGHU.

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Hoàng

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH GIÁO SƯ TRẦN VĂN GIÀU
(11/9/1911 – 11/9/2021)

1. Tóm tắt tiểu sử đồng chí Trần Văn Giàu

Đồng chí Trần Văn Giàu sinh ngày 11/9/1911 tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Năm 15 tuổi, đồng chí lên Sài Gòn học tại trường Trung học Chasseloup Laubat (nay là Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn).

Năm 1928, sau khi tốt nghiệp Tú tài, đồng chí được gia đình cho sang Pháp du học tại Đại học Toulouse.

Tháng 3/1929, đồng chí trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, tham gia tích cực trong các phong trào công nhân, phong trào đấu tranh của du học sinh và công nhân người Việt ở Thành phố Toulouse.

Tháng 5/1930, đồng chí Trần Văn Giàu từ Toulouse lên Paris tham gia biểu tình trước Dinh Tổng thống Pháp đòi hủy án tử hình đối với các thủ lĩnh và chiến sĩ cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Đồng chí bị Pháp trục xuất về Việt Nam.

Tháng 8/1930, đồng chí gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương.

Năm 1931, đồng chí được cử sang Liên Xô học tại Trường Đại học Phương Đông ở Mátxcova. Năm 1933, đồng chí bảo vệ thành công đề tài tốt nghiệp “Vấn đề ruộng đất ở Đông Dương”, sau đó rời Mátxcova về nước.

Năm 1934, đồng chí bị địch bắt ở Bà Hom.

Năm 1935, đồng chí bị toà án Pháp tại Sài Gòn kết án 5 năm tù và 10 năm quản thúc. Năm 1940, đồng chí mãn hạn tù, nhưng bị bắt lại sau đó mấy ngày và đưa đi “an trí” ở cǎng Tà Lài.

Tháng 3/1941, đồng chí tổ chức vượt ngục Tà Lài cùng 7 đồng chí: Châu Văn Giác, Trần Văn Kiệt, Dung Văn Phúc (Dương Quang Đông), Trương Quang Nhâm, Nguyễn Công Trung, Nguyễn Văn Đức và Tô Ký. Cuộc đào thoát thành công, sau đó phân tán thành nhiều hướng. Đồng chí Trần Văn Giàu sau nhiều lần di chuyển đã tìm cách bắt lại liên lạc và trở lại hoạt động tại Sài Gòn.

Năm 1945, đồng chí giữ nhiệm vụ Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ. Qua hai lần bị bắt, đày đi Côn Đảo hay biệt giam ở trại Tà Lài, được trui rèn trong môi trường thử thách khốc liệt, với cương vị mới, đồng chí đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, phong cách của một nhà lãnh đạo cách mạng.

Tháng 8/1945, trong điều kiện xa Trung ương, đồng chí cùng ủy xây dựng một đạo quân chính trị hùng hậu, làm nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trong phong

trào cách mạng của quần chúng giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng tháng Tám ở Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định và khắp các tỉnh Nam Bộ. Đồng chí được cử làm Chủ tịch Ủy ban Hành chính lâm thời, gọi tắt là Lâm ủy Hành chính Nam Bộ. Trong cuộc mít tinh hơn một triệu người tham dự, đồng chí đã thay mặt chính quyền cách mạng hiệu triệu đồng bào ra sức giữ vững, bảo vệ nền độc lập của nước nhà.

Khi thực dân Pháp tái xâm lược nước ta, đồng chí Trần Văn Giàu cùng Xứ ủy đã tổ chức cuộc họp lịch sử tại nhà số 629 đường Cây Mai (nay là đường Nguyễn Trãi) vào đêm 22 rạng ngày 23/9/1945, kêu gọi toàn dân nhất tề đứng lên kháng chiến theo lời thề “Độc lập hay là chết”. Đó là một quyết định táo bạo, sáng suốt, chính xác và kịp thời, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đánh giá cao.

Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ do đồng chí Trần Văn Giàu làm Chủ tịch đã thực hiện chiến thuật “trong đánh ngoài vây” cầm chân giặc một tháng ở Sài Gòn, làm thất bại kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của địch. Cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân ở Nam Bộ cũng như sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc ta vào ngày 23/9/1945 là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, đúng đắn của Trung ương Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là công lao của toàn Đảng, toàn dân ta, trực tiếp là của nhân dân Nam Bộ, trong đó có vai trò quan trọng của đồng chí Trần Văn Giàu- người lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp.

Tháng 02/1946, đồng chí Trần Văn Giàu lên đường sang Campuchia, Thái Lan để kết nối với lực lượng Việt kiều yêu nước ở đây. Tại Thái Lan, theo sự phân công của Trung ương, Trần Văn Giàu làm Phân xã trưởng Thông tấn xã Việt Nam ở Băng Cốc (Thủ đô Thái Lan), phối hợp với Tổng ủy Việt kiều cứu quốc giúp nước bạn xây dựng lực lượng kháng chiến vừa vận động hậu cần, vũ khí từ nước bạn cung cấp cho chiến trường Nam Bộ. Năm 1948, đồng chí Trần Văn Giàu hoàn thành nhiệm vụ ở Campuchia, Thái Lan, trở về Việt Nam.

Năm 1949, đồng chí Trần Văn Giàu nhận nhiệm vụ Tổng Giám đốc Nha Thông tin. Hai năm sau, đồng chí được giao trách nhiệm đặt nền móng cho ngành giáo dục đại học của nước nhà, đào tạo các chuyên gia khoa học cao cấp về khoa học xã hội và nhân văn, chuẩn bị cho việc xây dựng đất nước lúc kháng chiến thành công.

Năm 1954, sau Hiệp định Genève, đồng chí Trần Văn Giàu được cử về tiếp quản các trường đại học ở Hà Nội. Khi thành lập Trường Đại học Sư phạm Văn khoa và Khoa học, đồng chí giữ cương vị Bí thư Đảng ủy nhà trường, trực tiếp giảng dạy các môn khoa học chính trị, triết học, lịch sử cận - hiện đại thế giới và Việt Nam. Năm 1956, khi Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập, đồng chí giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy của trường kiêm chủ nhiệm sáng lập Khoa Lịch sử.

Đồng chí đã góp phần lớn công sức và trí tuệ của mình để đào tạo những thế hệ các nhà sử học mác - xít đầu tiên cho đất nước, trong số đó có những người đã trở thành những tên tuổi lớn của nền sử học Việt Nam.

Giáo sư Trần Văn Giàu là một nhà khoa học lớn của nước ta, có uy tín cao không những trong nước mà cả trong nước mà cả trong giới khoa học thế giới. Giáo sư Trần Văn Giàu đã có hơn 150 công trình khoa học với hàng vạn trang sách đã được xuất bản. Các công trình khoa học của Giáo sư đã để lại một dấu ấn riêng, những phát hiện mới với những quan điểm có tính thuyết phục cao, thể hiện sự thống nhất giữa tính chiến đấu và tính khoa học.

Ngày 16/12/2010 đồng chí từ trần.

Giáo sư Trần Văn Giàu là một nhà cách mạng lão thành, kiên trung, đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho suốt cuộc hành trình đầy gian lao khốc liệt mà rất đổi anh hùng trong chặng đường lịch sử 91 năm qua của Đảng và dân tộc ta. Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí Trần Văn Giàu đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I, danh hiệu Anh hùng Lao động và Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

2. Giáo sư Trần Văn Giàu với quê hương Long An

Là nhà hoạt động chính trị đầy tâm huyết, đồng chí đã rong ruổi khắp mọi miền đất nước, từng đến đất nước Chùa Tháp láng giềng, Vương quốc Thái Lan và sang tận trời Âu - thành phố Paris hoa lệ, thủ đô Matxcova cổ kính, nhưng đồng chí vẫn yêu tha thiết và tự hào về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Mấy mươi năm xa quê, trở về sau ngày đất nước giải phóng, ông viết về quê hương mình: “Tôi mê đồng lúa mênh mông và gạo Nàng Thơm Chợ Đào, tôi thích rừng tràm bát ngát với chim, rùa, tôm, cá, tôi hãnh diện với sông Vàm Cỏ mà ít con sông nào ở đồng bằng ta được ca ngợi bằng bởi các thi nhân, nhạc sĩ. Nhưng tôi kính phục nhất là con người - con người Việt Nam quê hương tôi... đặc biệt là lịch sử 21 năm chống Mỹ, tôi kinh ngạc một cách tự hào với tinh thần chiến đấu bền bỉ vô song của nhân dân nơi mảnh đất “trung dũng, kiên cường”. Ở đây, không có núi cao, rừng già. Nhưng thay cho núi cao, rừng già là lòng người, lòng của toàn dân đánh giặc. Từ 1861 đến 1975, hơn 100 năm, quê hương tôi không ngớt là một chiến trường quyết liệt, vì nó án ngữ cửa ngõ của trung tâm sào huyệt địch là Sài Gòn. Chính vì thế, nó bị thiên trùng khủng bố, ít nơi nào dữ dội như thế! Trong tình hình đó, hoặc lòng người nát như tương, hoặc lòng người rắn như thép. Mà lòng người Long An không nát, nó thành thép, một thứ thép đặc biệt, mà thép đặc biệt nào cũng bị nung chảy ở nhiệt độ cao, còn lòng dân Long An vì độc lập Tổ quốc, vì lý tưởng cách mạng không bao giờ tan chảy cả. Lốp người này ngã xuống

thì lớp người khác lại đứng lên tiếp tục cuộc chiến đấu ngày càng quyết liệt hơn. Tôi tiếc mình không phải là một nhà thơ để viết một bản trường ca Long An nhân kiệt mà nhiều thế hệ đồng bào tôi đã viết bằng hành động rồi”.

Trong di sản của ông, bên cạnh bộ sách *Miền Nam giữ vững thành đồng* gồm 5 tập, gần 2.500 trang, có tập sách *Long An 21 năm đánh Mỹ*. Viết về lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở tỉnh nhà là ý tưởng của ông từ những ngày sống trên đất Bắc, nhưng mãi đến khi trở về miền Nam và ở tuổi “xưa nay hiếm” mới được thực hiện. Tập sách này dày 380 trang, gồm 4 phần, phản ánh lịch sử chiến tranh ở tỉnh Long An diễn ra trong 4 giai đoạn theo chiến lược chung của địch ở miền Nam: *Chiến tranh một phía, chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, chiến tranh Việt Nam hóa*, và cuối cùng là *Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, giải phóng quê hương, giải phóng đất nước*. Phản ánh chân thực diễn biến ở chiến trường qua các giai đoạn, những sự kiện và con người ở Long An trong 21 năm đánh Mỹ, tập sách kết thúc bằng những dòng đúc kết của tác giả về chiến tranh nhân dân: “*Trong một đợt tiến công thần tốc của những phương tiện, vũ khí hiện đại, ta dễ trông thấy binh hùng, những đơn vị xe tăng, tên lửa đánh chiếm một dinh Tổng thống, một trụ sở Bộ Tổng tham mưu, mà thường ít chú ý đến những hành động đui một ban tề, làm tan rã một đơn vị lính nguy, cũng thường không quan tâm lắm đến việc “người dân ấp, dân lân” chặt cây trong vườn mình để lót đường cho xe pháo qua bãi lầy, đem xuồng mình để chở bộ đội qua sông suốt ngày đêm không nghỉ. Nhưng nếu không có những cái nhỏ này thì sao thành cái lớn kia? Trước sau Long An vẫn là tỉnh “trung dũng, kiên cường” mà đặc điểm là “toàn dân đánh giặc”. Lịch sử 21 năm đánh Mỹ, nguy ở Long An chủ yếu là lịch sử toàn dân đánh giặc, cứu nước, cứu nhà, là một thiên anh hùng ca vĩ đại mà cốt tủy là sự nhất trí và tình thương giữa Quân, Dân, Đảng”.*

Sau ngày đất nước thống nhất, ông cùng gia đình sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều đóng góp xây dựng thành phố mang tên Bác. Hàng năm, đến độ xuân về, những người con của quê hương Long An luôn trông chờ và vui mừng đón tiếp ông - Giáo sư Trần Văn Giàu, bác Sáu Giàu - về họp mặt “đại gia đình” để tiễn đưa năm cũ và đón chào năm mới. Trong không khí rộn ràng mà ấm cúng của ngày xuân, ông luôn là trung tâm của những câu chuyện về “ôn cố tri tân”, về xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Ngoài ra, lúc còn khỏe, ông còn về thăm nguyên quán và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở Trường Tiểu học Tâm Vu, huyện Châu Thành.

Nghĩa tình với quê hương còn được biểu hiện: Khi bán căn nhà ở thành phố, ngoài tặng 1.000 lượng vàng thành lập Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu, ông còn dành một phần để xây dựng ngôi trường mẫu giáo ở xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Đặc biệt, khi chuẩn bị cho ngày đi xa, ông còn quyết định tặng toàn bộ số sách trong thư viện của mình cho tỉnh nhà; đây là tài sản mà ông rất quý, trong đó có thành quả hơn 50 năm lao động của ông. Ngày 19/8/2006, lãnh đạo tỉnh Long An tiếp nhận tượng trưng sách từ tay ông tại nhà riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau khi ông qua đời, ngày 28/8/2011, Thư viện Long An chuyển toàn bộ số sách quý ấy - gần 3.000 quyển - về đặt trang trọng, sắp xếp ngăn nắp tại Phòng Đọc để phục vụ nhân dân tỉnh nhà.

Nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của Giáo sư Trần Văn Giàu, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ toàn bộ kinh phí xây dựng Công trình Nhà lưu niệm tại Khu lưu niệm Giáo sư Trần Văn Giàu ở xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Đây sẽ là một công trình văn hóa, lịch sử quan trọng tại huyện Châu Thành, góp phần thiết thực vào việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Giáo sư Trần Văn Giàu là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh công lao, cống hiến to lớn của đồng chí đối với Đảng, cách mạng Việt Nam. Noi gương Giáo sư, toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Long An quyết tâm ra sức học tập, chung sức đồng lòng phấn đấu, phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra./.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY LONG AN

(Nguồn: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, *Đồng chí Trần Văn Giàu- Nhà cách mạng, Nhà giáo, Nhà khoa học- Dấu ấn một nhân cách*, NXB Tổng hợp TP HCM, 2017)